
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป 2565 
วันท่ี 19 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

 

ผูมาประชุม 
๑.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
2.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
3.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
4.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
5.นายวิทยา  ซุนหลี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน  ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒ ิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
10.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง         
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๒ อ.เมือง 
12.นางสาวกนกวรรณ เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
16.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
17.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
18.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
19.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
20.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
 

ผูไมมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
     (ลาปวย) 
2.นายนิรันดร  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
   (ลากิจ) 
3.นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
     (ลากิจ) 
4.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
     (ลาปวย)  
 
 

5.นายภัคปพิภพ... 
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5.นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
6.นายอรรถพล พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
     (ลาปวย) 
7.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
8.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานฉาง 
     (ลาปวย) 
9.นายโกวิทย  เหลือลน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
     (ลากิจ) 
10.นายธนนรินทร สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
     (ลาปวย) 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ ปตุเตชะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต  พฤกษาชาต ิ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน  จัตตุพร   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
10.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
11.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
12.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
13.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
14.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
16.นายเศรษฐา  บุตรหน ู  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17.นางกัญญา  ตินตะบุระ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
18.นายสุริยะ              ศิริวัฒน             หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมรักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
19.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการรักษาราชการแทน 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20.นางสาวราตร ี คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 

21.นายอรุญ... 
 



 
- 3 - 

 
21.นายอรุญ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผน 
22.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินระยอง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

23.นายสนิท โคตะระ   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
    ระยอง 
24.นางวสุพร              ธรรมศิริ             แทนผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสิน 
      แกลง 
๒5.นางสาวนภาวรรณ รุงจํารัส   รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสิน 

   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
26.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 
27.นางธีระนันท คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
28.นางสาววีนัส ไหวดี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
29.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายอํานวยการ 
30.นางภัทรภร อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
31.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 
32.นางสาวสุวรรณี จันทรชนะ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
33.นายพิพัฒนพงษ สีดํา   นิติกรปฏิบัติการ 
34.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียวฯ รักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายนิติการ 
35.นายพานุพงศ นาวินปกาสิทย  หัวหนาฝายทางหลวงชนบท 
36.นางสาวชนิดา เอมเปย   หัวหนาฝายทรัพยากรธรรมชาติ 
37.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 
38.นายมนัส ฟุงขจร   นายชางโยธาชํานาญงานรักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายกอสราง 
39.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
40.นางวริยา เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน รักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
41.นางเกวลี ดัสกรธรรมกุล  รักษาราชการแทนหัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
42.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  หัวหนาฝายกิจการพาณิชย 
43.นางสาวสกาวกาญน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
44.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
45.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
46.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

 
47...นายประเวชร 
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47.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
48.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
49.นางสาวณัฐกานต บุดดาจันทร  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
50.นายอิทธิพล ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
51.นายกรกฎ มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
52.นางสาวณหฤทัย สรอยคํา   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
53.นายชยุตม ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
54.นางสาววนิดา ธรรมชาติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
55.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
56.นายพงศพล มีศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
57.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
58.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
59.นายอุบล แผวไธสง  นักพัฒนาการชุมชนปฏิบัติการ 
60.นางสาวธัญนันท วิมุติ   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ             

เริ่มประชุมเวลา  10.25  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน
....20....คน ครบองคประชุม  
 ดวยทานประธานสภาฯ ไดแจงวาปวย ไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ไดในวันนี้ 
จึงขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาฯ คนท่ี 1 ข้ึนปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทน
ทานประธานสภาฯ ครับ 

                  เรียนเชิญประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกทาน ลุกข้ึนยืนดวยครับ  

       เรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานรองนายกฯ ทานเลขาฯ และท่ีปรึกษา 
รองประธานสภา(1) นายกฯ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ 
ประธานฯ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ  ทุกทาน 

   กระผมรูสึกเปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองในวันนี้  

 
 
 
 
 

เนื่องจากเปนวาระ... 
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    เนื่องจากเปนวาระการประชุมสภาฯ ตอเนื่องกับการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

ครั้งท่ี 3  ประจําป 2565  เม่ือวันท่ี 12  กันยายน 2565  ในเรื่องญัตติขอความเห็นชอบ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
และประกอบกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติอ่ืนๆ ตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น เพ่ือ
ประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    

   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕65 และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ของทุกฝาย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายเดชาธร รูปเลขา     ผมมีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ(1)    เนื่องดวยรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒   
ประธานฯ ครั้งที่ 3  ประจําป ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖5  ไมสามารถนําเสนอตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพื่อใหสภาฯ รับรองได เนื่องจากมีเวลาในการจัดทํา
กระชั้นชิด ประกอบกับเกิดปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง จึงทําใหกรรมการบางทาน
ตองลงพื้นที่ เพื่อชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ 
และกอนที่จะนําเสนอตอสภาฯ ตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม และแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบลวงหนาอยางนอย
หนึ่งวัน จึงไมสามารถนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ได จึงขอนําเสนอตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองในคราวตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5     

       (วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต,ิ วาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
1)        รองประธานสภาฯ(1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ                                                 
ประธานฯ   (คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เปนผูเสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗        
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอ  ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม  และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติม 
 
 
 

ในตอนหรือขอใดบาง... 
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ในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการ   
แปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน     
คําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น   
  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ        
ขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
   ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข    
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดท่ีได มีมติไปแลว ขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ             
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมี 
มติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ 
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติ
ใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียวท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
 เ ม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น          
ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
  ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไว
เทานั้น 

ขอ  ๑๑๐  ญั ตติ ร า งข อบัญญัติ ท่ี สภาท อ ง ถ่ินลงมติ รั บหลั กการ  และส ง  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว
จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานยอ
ยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 

รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปน
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ 

ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม 
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
 



 
- 7 - 

 
นายเดชาธร รูปเลขา     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติตอสภาองคการ
รองประธานสภาฯ(1) บริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุก
ทาน ประธานกรรมการ กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต
เ ลื อ ก ตั้ ง ท่ี  3 
   อําเภอบานคาย ขอมอบให ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ รายงานผลการประชุมครับ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุก
ทาน กรรมการฯ กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                            
  เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอแกลง 

 ดวยในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2    
ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕65  เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2565  ไดมีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เริ่มตั้งแต    
วันท่ี 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และวันท่ี 14 กันยายน 2565      
เวลา 08.30 น. – 20.00 น. รวม 2 วัน เปนเวลา 24 ชั่วโมง ณ หองประชุม 1 (ชั้น 9)  
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไมมีผูมายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด จึงขอเสนอ 
ผลการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑.ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ ยมหา เปนประธานกรรมการ 

  และนายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  เปนกรรมการ/เลขานุการ   
  ๒.ไมมีผูมายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด  

    ๓.การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เริ่มตั้งแตชื่อขอบัญญัติและเรียงตามลําดับเปนรายขอซ่ึงผลการ
พิจารณามีดังนี้ 

(๑)  ชื่อขอบัญญัติ  ไมมีผูแปรญัตติ        ไมมีการแกไข 
     (๒)  หลักการและเหตุผล ไมมีผูแปรญัตติ        ไมมีการแกไข 
     (๓)  ขอท่ี ๑,๒   ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 
    (๔) ขอท่ี ๓   ไมมีผูแปรญัตติ          ไมมีการแกไข 
     (๕) ขอท่ี ๔   ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 
 (6) ขอท่ี 5   ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
 (7) ขอท่ี 6   ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
   ดั งนั้ น  อ า ศัย อํ านาจตามความ ในข อ  ๕๐  และข อ  ๑๑๐  ของระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม     
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาและศึกษารายละเอียด            
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 และใหนําเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา    มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
รองประธานสภาฯ(1) สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ 
ประธานฯ รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   โปรดยกมือข้ึน     

มติท่ีประชุม        เห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

   เห็นชอบ  จํานวน .......19......... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........1.......... คะแนนเสียง 
นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)        
รองประธานสภาฯ(1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ 
ประธานฯ   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดไ เห็นชอบในวาระท่ี ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด  ไมเห็นชอบในวาระท่ี ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม        เห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

   เห็นชอบ  จํานวน ........19........ คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........1.......... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 

ขอ 5๙ วรรคสอง... 
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   ขอ 5๙ วรรคสอง หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน

ตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป ตอสภาทองถ่ิน  
หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา 
  เบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจายคางจายประจําป
  งบประมาณ พ.ศ. 2565)  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน    

 ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (กรณีท่ีกันเงินไวเปนรายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)แลว 
ปรากฏวามีโครงการท่ีไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงิน ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมฯ ขอ 59 วรรคสอง ดังรายการตอไปนี้ 

 1.  กองการศึกษาฯ    จํานวน 8 โครงการ   เปนเงิน   25,769,978  บาท 
2.  กองชาง      จํานวน 1 โครงการ   เปนเงิน     5,004,000  บาท 

  รวมท้ังสิ้น 9  โครงการ    เปนเงิน   30,773,978  บาท  
 (สามสิบลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันเการอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)   
    รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ
  รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....20....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2565)       
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2565)      
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    อนุ มัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565) กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน    

   อนุมัติ  จํานวน........19.......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน..........-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน.........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ญัตติ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ              
 พ.ศ. ๒๕๖5 พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูพัน  

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2563 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 
นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน      

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
หมวด คา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง  
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยการเรียนรูปาชายเลน (พระเจดียกลางน้ํา) 

กองชาง เปนเงิน 2,300,000 บาท (สองลานสามแสนบาทถวน) 

โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด คา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง  
ประเภท คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) กองชาง เปนเงิน 2,300,000.- บาท 

(สองลานสามแสนบาทถวน) 
รายการโอนลด จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,300,000.- บาท (สองลาน-    

สามแสนบาทถวน) 

รายการโอนเพ่ิม จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,300,000.- บาท  (สองลานสามแสน-
บาทถวน) 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พรอมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 

ขอชี้แจงเพ่ิมเติม... 
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ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในสวนของคา K นะครับ เนื่องจากคา K มีความจําเปนตองจายให

ทางผูรับจาง เพราะปจจุบันนี้มีท้ังคาน้ํามันและคาวัสดุราคาเพ่ิมข้ึน ดังนั้นในสัญญาท่ีเรา     
ลงนามไวตองมีการจายคา K จําเปนจะตองโอนไปจายเพ่ิมเติม ซ่ึงทางกองชาง ไดโอนไปจาย
ในสวนหนึ่งแลวแตก็ยังไมเพียงพอ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯโปรดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภา(1)     ถา ไม ม ี ต อ ไป เป นการล งมต ิ ครั ้ง ที ่ 1  พ ิจ ารณาใน เรื ่อ งขออน ุม ัต ิโ อน 
ประธานฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน

องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
  อนุมัติ       จํานวน .......19.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา - ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 2 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติกันเงินโอนงบประมาณ 
รองประธานสภา(1) รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ประธานฯ  - ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน 
 องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  - มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     - สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
      - สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565       
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ  จํานวน.........19.......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน...........-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน..........1.........คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 เพื่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม พรอมขออนุมัติกันเงิน  กรณียังมิไดกอหนี้
 ผูกพัน  

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2563 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจายเปน
 รายการใหม พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน      

ดวยองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจําเป นต องขออน ุม ัต ิโ อน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอม
ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้ 

 
 
 
 

โอนลด...  
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โอนลด  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย         

งบรายจายอ่ืน ๆ   
- โครงการซอมแซมสะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด สํานักปลัดฯ   

เปนเงิน 100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน   
- คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด  สํานักปลัดฯ เปนเงิน 12,800.- บาท  

(หนึ่งหม่ืนสองพันแปดรอยบาทถวน) 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัดฯ  เปนเงิน 100,000.- บาท 

(หนึ่งแสนบาทถวน)   สํานักงานเลขาฯ  เปนเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) 
กองการเจาหนาท่ี  เปนเงิน  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย  
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ                      

เปนเงิน 58,543,200 บาท  (หาสิบแปดลานหาแสนสี่หม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   
 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เปนเงิน 

200,000.-  บาท  (สองแสนบาทถวน) 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
กองพัสดุและทรัพยสิน  เปนเงิน 88,800.-  บาท   (แปดหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน... 
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งบดําเนินงาน 
หมวด คาวัสดุ 
ประเภท วัสดุสํานักงาน 
กองพัสดุและทรัพยสิน  เปนเงิน 850,000.-  บาท (แปดแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองคลัง  เปนเงิน 10,000.-  บาท 

(หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  กองพัสดุและทรัพยสิน  เปนเงิน 50,000.-  บาท  (หาหม่ืนบาทถวน) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน   
กองสาธารณสุข  เปนเงิน 500,000.- บาท  (หาแสนบาทถวน) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
หมวด คา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง  
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยการเรียนรูปาชายเลน (พระเจดียกลางน้ํา)

กองชาง เปนเงิน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถวน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน   
- คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา กองชาง เปนเงิน 75,000.- บาท (เจ็ดหมื่น-            

หาพันบาทถวน) 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองชาง  เปนเงิน 200,000.-  บาท 

(สองแสนบาทถวน) 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ  
- คาปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง บานพัก                  

ขาราชการและลูกจางประจํา  กองชาง  เปนเงิน 25,000.-  บาท  (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
 

แผนงานการเกษตร... 
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แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองชาง  เปนเงิน 50,000.-  บาท 

(หาหม่ืนบาทถวน) 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
- คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K) กองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  เปนเงิน 300,000.-  บาท   (สามแสนบาทถวน)                                

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
- คาจางจัดทําเทรลเลอรเรือ  สํานักปลัดฯ  เปนเงิน 100,000.- บาท  

(หนึ่งแสนบาทถวน)  
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
- โครงการระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปดอัจฉริยะ (AI CCTV) และ

อากาศยานลาดตระเวนไรคนขับ (Automate Drone) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถใน
การบริหารจัดการดานความปลอดภัยในพ้ืนท่ีบริเวณเขตพ้ืนท่ีพระเจดียกลางน้ํา สํานักปลัดฯ 
เปนเงิน 9,000,000.- บาท (เกาลานบาทถวน)  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีพนักพิง กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  

เปนเงิน 11,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)  
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบท่ี 2 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เปนเงิน 15,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)  
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
 
 
 

หมวด คาครุภัณฑ... 
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หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
- คาจัดซ้ือเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก 

กองพัสดุและทรัพยสิน เปนเงิน 19,300.- บาท  (หนึ่งหม่ืนเกาพันสามรอยบาทถวน)  
- คาจัดซ้ือโทรศัพทสํานักงานแบบมีสาย กองพัสดุและทรัพยสิน                     

เปนเงิน 3,500.- บาท  (สามพันหารอยบาทถวน)  
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

กองพัสดุและทรัพยสิน เปนเงิน 66,000.- บาท  (หกหม่ืนหกพันบาทถวน)  
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
- คาจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) กองพัสดุและทรัพยสิน เปนเงิน 850,000.- บาท 

(แปดแสนหาหม่ืนบาทถวน)  
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- โครงการปรับปรุงศูนยรับแจงเหตุและจายงานการแพทยฉุกเฉิน (1669) 

กองสาธารณสุข เปนเงิน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน)  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนเงิน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน)  
- โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสนามยิงปน ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด 

ระยอง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนเงิน 3,200,000.- บาท  (สามลาน-     
สองแสนบาทถวน)  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาซ้ือหรือแลกเปลี่ยนท่ีดิน 
- โครงการจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือสรางศูนยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนเงิน  40,000,000.- บาท (สี่สิบลานบาทถวน) 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรยาย – สองพ่ีนอง  

กองชาง  เปนเงิน 3,990,000.- บาท (สามลานเกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 
- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรือนไทย กองชาง เปนเงิน 

2,850,000.- บาท (สองลานแปดแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
ประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองกระเฉท กองสาธารณสุข 

เปนเงิน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน)  

รายการโอนลด จํานวน 18 รายการ  เปนเงิน 61,604,800.- บาท (หกสิบเอ็ดลาน-
หกแสนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 

รายการโอนไปตั ้งจ าย เป นรายการใหม จํานวน 15 รายการ  เปน เ ง ิน 
61,604,800.- บาท (หกสิบเอ็ดลานหกแสนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังกลาวนี้     
มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง  
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ วาระนี้เปนการ 
 เก็บรวบรวมงบประมาณป พ.ศ. 2565 ครั้งสุดทาย และมาพิจารณาโครงการท่ีมีความจําเปน 

ดังนั้น ทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ จะเห็นวามีรายละเอียดคอนขางเยอะ ไมวา
จะเปนการซอมเล็กๆนอยๆ และท่ีมีโครงการท่ีอยากจะกราบเรียนชี้แจงทานประธานสภาฯ 
ผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ เรื่องแรก กองพัสดุและทรัพยสินไดซ้ือรถมาใช 
850,000 บาท เรื่องท่ี 2 เรื่องท่ีเราตั้งไว 9 ลานบาท เรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย
ดวยกลองวงจรปดอัจฉริยะ หมายความวาเราไดงบประมาณจากรัฐบาล จากทาน
นายกรัฐมนตรี รวบสมทบแลวประมาณ 70 กวาลานบาท ซ่ึงในขณะนี้ก็ถือวาเจดียกลางน้ํา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เราคอนขางจะสมบูรณสักประมาณ 90 เปอรเซ็นต และจะ
ติดตั้งไฟฟาในสวนท่ีขาดนะครับ ทุกคนเปนหวงเรื่องความปลอดภัย และการบริหารจัดการ 
กระผมก็เรียนวาพ้ืนท่ีท้ังหมดไมใชพ้ืนท่ีของ อบจ.ระยอง เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะเขาไป 
 

 
 

ตรวจสอบ... 
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 ตรวจสอบ ติดไฟฟา คอนขางจะยากแตในขณะเดียวกันเราก็มีแผนนํารองติดตั้งเสา 5G 

ขณะนี้กําลังปกเสาอยู เพราะฉะนั้นระบบรักษาความปลอดภัยจึงตองเปนระบบอากาศยาน 
ข้ึนบินเปนชั่วโมง ซ่ึงตองระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย เพราะวาใชระยะทางหลายกิโลเมตร 
อันนี้เปนเรื่องท่ีจะตองเตรียมความพรอม ในเรื่องของเจดียกลางน้ํา กลองวงจรปด อากาศยาน
ลาดตระเวนไรคนขับ และเสา 5G เก็บขอมูลท้ังหมด เรื่องท่ี 3 เรื่องจัดหาท่ีดินโครงการสราง
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ตามผลการศึกษาที่เราไดศึกษาไวแลว มีผลการศึกษา            
มีรายละเอียดครบแลว เพียงแตเราเริ่มในปนี้ เริ่มท่ีจะจัดซ้ือท่ีเตรียมไวสําหรับทําศูนย
วัฒนธรรมของคนระยอง ซ่ึงเปนศูนยท่ีบงบอกวาจังหวัดระยองของเรามีประวัติและวัฒนธรรม
อยางไร เก็บไวใหลูกหลานเรียนรู และอนาคตเราจะเปน EEC จะตองมีศูนยวัฒนธรรมของคน
ระยอง ไมวาจะเปนภาษา อาหาร และหลายๆเรื่อง เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีเราดําเนินการมานาน
แลว แตขณะนี้เราก็ตองเริ่มจัดหาพ้ืนท่ี นอกจากนี้ก็ยังพอมีเงินเหลือเพ่ือทําโครงการไดอีก    
2 โครงการ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรยาย-สองพ่ีนอง และโครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรือนไทย ขอเรียนวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เราตั้ง
งบประมาณรายรับไว 2,200 ลานบาท เรามีงบประมาณเขามา 2,354,344,358.56 บาท  
สวนที่เกินมา 154,344,358.56 บาท เราทํางบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ไปแลว     
เปนเงิน 144,590,370 บาท เพราะฉะนั้น วันนี้เรามีเงินเหลือ 9 ลานบาท ขณะนี้ที่ไม
สามารถทํางบประมาณทัน ก็จะตกเปนเงินสะสม และถามีเงินมาจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน    
คาดวาจะมีมาอีก 20-30 ลานบาทหรืออาจจะมากกวานั้น ท้ังหมดก็จะตกเปนเงินสะสมตาม
ระเบียบท้ังหมด เพราะฉะนั้นกระผมเรียนวาเราไดพยายามบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ   
ใหทุกอยางดีท่ีสุด เพราะฉะนั้น ถางบประมาณป พ.ศ.2565 ไดครบ จะบริหารตามแผน
งบประมาณไดครบ ในงบประมาณป พ.ศ. 2565 เราก็ผานงบประมาณไปท้ังหมดแลว     
ตอไปเราก็เดินหนาสูปงบประมาณป พ.ศ.2566 ท่ีประกาศใชไปแลวหรืออาจจะตองมีการ
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไปตามความเดือดรอนหรือความตองการของพ่ีนอง
ประชาชน ซ่ึงอาจจะมีปญหาเรื่องน้ําทวมท่ีไดรับผลกระทบจํานวนมาก ถนนหนทาง จะมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2566 ก็เปนอํานาจของสภาฯแหงนี้ เพราะฉะนั้น
กระผมจึงเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ วาเราไดพยายามทํา
งบประมาณท้ังหมดท่ีอภิปรายไปแลวอยางครบถวนสมบูรณ ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1)     ถาไมมี ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 1 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานฯ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน

องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม  

    อนุมัติ       จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 2 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติกันเงินโอนงบประมาณ 
รองประธานสภา(1) รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิได
ประธานฯ กอหนี้ผูกพัน 

ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน
องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....20....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน          
โปรดยกมือข้ึน 

      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565         
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ  จํานวน........19.......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน...........-........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน..........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัต ิกัน เง ินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ... 
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นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน           
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547     
         และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ  

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ขออนุญาตทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ หนาท่ี 8 
โครงการท่ี 7 โครงการปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ําอัญมณี
หนึ่งเดียวในระยอง (ฝงทาบรรทุก) ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง    
จํานวนเงิน 19,750,000 บาท  สําหรับโครงการนี้ ทางฝายบริหารไดรับแจงจากสํานัก
งบประมาณ หนังสือลงวันท่ี 8 กันยายน 2565 วาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเราไดขอ
สนับสนุนงบประมาณจากงบกลางป 2565 ไป จํานวน 79 ลานบาท เราไดรับการอนุมัติมา 
สําหรับในโครงการนี้ในระหวางท่ีทําระเบียบวาระ เรายังไมไดรับแจงหนังสือมาจึงไดใสบรรจุ
เขามาในระเบียบวาระ จึงจะขออนุญาตขอมติท่ีประชุมถอนโครงการนี้ ซ่ึงโครงการนี้เปน
โครงการ 79 ลานบาท  เปนงบกลางท่ีเราไดรับประมาณ 59,250,000 บาท โดยเราสมทบ 
25 เปอรเซ็นต คือ 19,750,000 บาท เปนสวนที่เราถอนครับ และ อบจ.ระยอง ไดมี
หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี รย 51007.2/7392 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2565 ถึงทาน
ประธานสภาฯ เพ่ือขอถอนโครงการดังกลาว จึงขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหท่ีประชุม   
ลงมติใหถอนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดมีหนังสือแจงขอถอนโครงการปาชายเลน 
รองประธานสภา(1) ในเมืองจังหวัดระยอง ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ําอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝงทาบรรทุก)  
ประธานฯ ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตอสภาฯ เพ่ือใหลงมติใหความเห็นชอบถอน 
 โครงการปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ําอัญมณีหนึ่งเดียว        

ในระยอง (ฝงทาบรรทุก) ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 
 

ขอใหเลขานุการ... 
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ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน    
เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....20....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบ ใหถอนโครงการปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง   

ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ําอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝงทาบรรทุก) ตําบลเนินพระ  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โปรดยกมือข้ึน 

   สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบ ใหถอนโครงการปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง
ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ําอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝงทาบรรทุก) ตําบลเนินพระ   
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบใหถอนโครงการปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปาชายเลนพระเจดีย
กลางน้ําอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝงทาบรรทุก) ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

   เห็นชอบ  จํานวน .......19......... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........1.......... คะแนนเสียง 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 

ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2565 แลว ปรากฏวามีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีไมสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตมีความจําเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมฯ ขอ 59 วรรคหนึ่ง ดังรายการตอไปนี้ 

1. สํานักปลัดฯ จํานวน  4 โครงการ    เปนเงิน 5,926,000 บาท 
2. กองคลัง  จํานวน  1  โครงการ   เปนเงิน    200,000 บาท 
3. สํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  1  โครงการ  เปนเงิน 

1,664,000  บาท 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  24 โครงการ  เปนเงิน 45,791,400 บาท 
5. กองชาง  จํานวน  8  โครงการ เปนเงิน  41,655,000 บาท 
6. กองสาธารณสุข จํานวน  5  โครงการ เปนเงิน    2,375,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น  43   โครงการ  เปนเงิน  97,611,400  บาท (เกาสิบเจ็ดลานหกแสน-   

หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติ    
กันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 
 

 จึงขอเสนอญัตติ... 
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 จึงขอเสนอญัตติขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ได
พิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....20....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน      

   อนุมัติ  จํานวน......19......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน........-........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง จํานวน........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง   รายงานผลการประชุมชองคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน 
   (คณะกรรมการเกษตรและชลประทาน  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการเกษตรและชลประทาน รายงานผลการประชุม 
รองประธานสภาฯ(1) คณะกรรมการเกษตรและชลประทาน 
ประธานฯ 

นายเสนาะ ยมหา เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ประธานกรรมการ นายเสนาะ ยมหา เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอบานคาย ขอรายงานผลการประชุม 
เกษตรและชลประทาน ดวยคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 2/2565        

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2565 ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชน และ
หาแนวทางแกไขปญหาน้ําทวมจากสถานการณฝนตกหนักในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองไดอยาง
ถูกตอง จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 
 ขอ 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายเสนาะ ยมหา เปนประธานกรรมการ        
นายอรรถพล พันธเฉลิมชัย เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน ครั้ง 2/2565    
เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2565 มีคณะกรรมการมาประชุม จํานวน 5 คน ไมมาประชุม 
จํานวน 2 คน โดยท่ีประชุมไดสรุปผลการประชุม ดังนี้ 

1. รายงานสถานการณน้ําชวงวันนี้ 7-15 กันยายน 2565 ท่ีผานมา เปนชวงเวลาท่ี
ฝนตกหนักมาก ทําใหปริมาณน้ําฝนท่ีสะสมมีถึง 143.4 มิลลิเมตร สถานการณการน้ํา 
 

 
 

ในอางเก็บน้ํา... 
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ในอางเก็บน้ําจังหวัดระยอง ลุมน้ําคลองใหญ จังหวัดระยอง จํานวน 3 แหง อางเก็บน้ําหนอง
ปลาไหล 94.25% อางเก็บน้ําดอกกราย 99.23% อางเก็บน้ําคลองใหญ 106.62% และ
ลุมน้ําประแสร จังหวัดระยอง จํานวน 2 แหง อางเก็บน้ําประแสร 90.93% อางเก็บน้ําระโอก 
108.75% ท้ังหมดอยูในสถานการณเฝาระวัง สงผลใหน้ําทวมอําเภอเมืองระยองนะครับ 
ประกอบดวยตําบลกระเฉด ตําบลสํานักทอง ตําบลทาประดู ตําบลเนินพระ ตําบลเชิงเนิน 
ตําบลน้ําคอก อําเภอแกลง ประกอบดวย ตําบลทุงควายกิน ตําบลบานนา ตําบลทางเกวียน 
ตําบลวังหวา ตําบลประแสรบน อําเภอบานคาย ตําบลหนองละลอก ตําบลหนองบัว     
ตําบลบางบุตร ตําบลชากบก ท่ีไดรับผลกระทบหนักคือตําบลกระเฉด ตําบลสํานักทอง 
สาเหตุจากน้ําปาไหลหลาก ท่ีอําเภอแกลงตลาดสามยานก็น้ําทวมสูง ชวงวันท่ี 11-15 
กันยายน 2565 ท่ีอําเภอเมืองระยอง ตําบลทับมาแทบทุกหมูบานนะครับ ถนนสาย 36    
น้ําทวมตั้งแตแยกทับมาจนถึงแยกเกาะกลอย หมูบานกรุงไทย ถนน ค.2 หมูบานแดนใหม   
วิลลา หมูบานศักดิ์ทิพย หมูบานโชคดี จะมีน้ําทวมสูงนะครับ ตําบลบางบุตร ตําบลหนอง
ละลอก ลักษณะน้ําหลากผานขามถนนและหนา อบต.หนองละลอก ตําบลชากบก มีน้ําทวม
ในหมู 8 ก็เปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนนะครับ 

2. สาเหตุการเกิดน้ําทวมก็คือมีฝนตกลงมามากกวาปกติ ทําใหมีน้ําสะสมมาก น้ําท่ีทวม
ในตําบลทับมาก็คือน้ําท่ีมาจากอําเภอนิคมพัฒนา มาบขา มะขามคู กระเฉด ก็จะไหลลงมา
รวมท่ีทับมา และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีชลประทานไดรายงานมาวาคลองทับมาทาง อบจ.ระยองได
วาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสํารวจและออกแบบเพ่ือปองกันน้ําทวมนะครับ หัวขอท่ี
เสนอในการออกแบบก็คือ ทําคลองทับมาใหกวาง 13 เมตร ทําประตูระบายน้ําเปด-ปด      
มีสถานีสูบน้ําท่ีชวยระบายน้ําได 25 ลูกบาศกเมตรตอวินาที คลองทับมามีความยาว 16 
กิโลเมตร  มีบางสวนท่ียังกอสรางไมแลวเสร็จ ทําใหผนังไมสามารถก้ันน้ําได และสะพานใน
จุดตางๆ ยังไมไดแกไข เพราะฉะนั้นมีน้ําลนมาถึงสะพานก็ไหลเขาหมูบาน เปนฟนหลอ    
เปนชวงๆ แลวท่ีไปดูท่ีประตูน้ําทับมา ระหวางทางเชื่อมกับแมน้ําระยอง มีประตูอยู 2 ประตู
ท่ี อบจ.ระยองไดสรางไว ประตูแรกเปนประตูท่ียกข้ึนในกรณีท่ีระดับน้ําระยองต่ํากวาเพ่ือให
น้ําไหลไป แตในกรณีท่ีแมน้ําระยองระดับน้ําสูงกวาคลองทับมาเราก็จะปด แลวใชวิธีสูบน้ําเขา        
สวนประตูท่ีอยูขางๆ เปนประตูบายพาสท่ีใชเครื่องสูบน้ําชวยระบายน้ํา ท้ังหมด 5 เครื่อง    
แตเวลาทํางานจะให 4 เครื่อง จะพัก 1 เครื่องสลับกันไป ไปดูมาแลวน้ําทวมเยอะ แตน้ําไหล
ชาครับ ก็จึงตั้งขอสังเกตวาคลองบางจุดยังแคบ ยังไมไดขยายตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ออกแบบวาตองกวาง 13 เมตร อาจจะเปนตามโคง ตามมุม อยางเชน หมูบานระเบียงเมือง 
ดานหลังเซ็นทรัลระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยเฉพาะจากแยกเกาะกลอยไป
โรงเรียนมัธยมตากสินระยองนั้น ส.อบจ.ท่ีไปดูดวยกันก็วิเคราะหวาคงจะมีสิ่งกีดขวางอยูใน  
ลําคลอง ซ่ึงก็มองไมเห็นนะครับ แตเปรียบเทียบสะพาน 2 สะพาน จะเห็นวาน้ําอีกฝงหนึ่งต่ํา 
แตอีกฝงหนึ่งสูง เหมือนกับมีอะไรไปก้ันอยู สวนการปองกันท่ีประชุมก็ไดเสนอคือประเด็น    
ท่ีหนึ่ง ใหลอกคลองทับมา ซ่ึงกอสรางกําแพงกันดินไปแลวนั้น บางท่ีอาจจะยังมีสิ่งกีดขวางท่ี
เรามองไมเห็น ควรจะลอกเอาสิ่งกีดขวางออกใหหมด เพ่ือท่ีจะไดบรรจุน้ําไดมาก และทําให 
 
 
 

น้ําไหลไดคลอง... 
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น้ําไหลไดคลอง ประเด็นท่ีสอง อยากใหสรางใหแลวเสร็จในสิ่งท่ีกําลังกอสรางอยู ประเด็น     
ท่ีสาม ตองมีการประสานงานใหยกสะพานในถนนตางๆท่ีผานลําคลอง เชน สะพานท่ีอยูหลัง
หมูบานโมเดิรน มันต่ํากวาผนังคอนกรีตนะครับ เวลาน้ํามันลนมามันก็ไหลเขาตรงสะพาน   
แตในหมูบานเขาทําแลว เขาทํากันเอง แตวาหมูบานอ่ืนยังไมไดทํา มันก็จะแหวงในหลายๆจุด
นะครับ น้ําท่ีไหลมาจากคลองทับมา ไลเขามาในตัวเมือง ตรงหนองมะหาดและลนเขามาใน
ตัวเมืองตรงสตารน้ํามันไมมีท่ีไปครับ มันมาลนอยู ตองรอใหน้ํามันเลี้ยวโคงไปตามรอบเมือง
ไหลไปทางถนนสาย 36 ไปเลาะเขาโรงเรียนมัธยมตากสินระยองไปสุดท่ีประตูน้ําท่ีเชื่อมกับ
แมน้ําระยอง ซ่ึงแตกอนมันมีคลองนะครับ ตรงขาม AIA นะครับ แตเดี๋ยวนี้มีฝงเดียวครับ    
ฝง AIA แลวถาเราสามารถจะบายพาสน้ําท่ีเขามาในเมืองใหออกทะเลโดยผานคลองนี้ไดเร็ว   
ก็คงจะแกไขปญหาได ทาน ส.อบจ.สุทินบอกวาน้ําจะทวม 1 วันหรือ 1 เดือนความเสียหาย
คงไมตางกันเทาไหร แตไมทวมไดไหม  
  3. แนวทางการชวยเหลือทางเกษตรจังหวัดระยอง ไดมีการชวยเหลือเกษตรกรที่ 
ไดรับความเสียหายจากสถานการณน้ําทวม เฉพาะเกษตรกรท่ีไดลงทะเบียนกับทางสํานักงาน
เกษตรอําเภอหรือจังหวัดเทานั้น ไมวาจะเปนสวนยางพารา นาขาว หรือพืชยืนตน          
สวนสัตวเลี้ยงตองไปติดตอท่ีปศุสัตว ถาเปนพวกกุง หอย ปู ปลา ตองไปติดตอประมง        
ซ่ึงก็จะมีเง่ือนไขการชวยเหลือตามท่ีเขากําหนด ทางเกษตรฯก็ตองรวบรวมปญหาและออกมา
สํารวจพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับแจง พ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายของจังหวัดระยองก็ไดรับความเสียหาย
ครบท้ัง 8 อําเภอเลยนะครับ พอน้ําทวมเสร็จทางเจาหนาท่ีก็จะไปรวบรวมขอมูลมานําเสนอ 
ซ่ึงผูวาฯ ก็มีอํานาจสั่งจายงบประมาณท่ีจะไปชวยเหลือประชาชนก็ขอให ส.อบจ.ทุกทานท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีแจงบอกลูกบานท่ีไดรับความเสียหายใหมาข้ึนทะเบียนนะครับ จากประเด็นท่ีได
รายงานสถานการณก็มี ส.อบจ.สุทิน ทานจะนําเสนอวามีขอแกไขหรือปองกันเพ่ิมเติม     
ตอนนั้นในท่ีประชุมก็ไดพูดกันวาอยากใหทําอางเก็บน้ํา อยากใหทําอุโมงค จึงเรียนมาเพ่ือให
สภาฯโปรดทราบและผมขออนุญาตใหทาน ส.อบจ.สุทิน อภิปรายตอครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.สุทิน แกวประถม 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายสุทิน แกวประถม เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ส.อบจ.เขต 9 อ.เมือง  นายสุทิน แกวประถม เขตเลือกตั้งที่ 9 อําเภอเมืองระยอง  สําหรับขอเสนอนะครับ 
  ตามท่ีทาง อบจ.ระยองไดศึกษาไวก็เหลืออุโมงคน้ําจากคลองทับมาไปออกพีเอ็มวายนะครับ   
 ท่ียังไมไดทํา ก็ไมทราบวาจะไดเริ่มทําเม่ือไหร และอีกเรื่องนะครับคลองท่ีหายไปตรงโลตัส 
 ติดตามใหหนอยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญทาน นายก อบจ.ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คลองทับมาเราศึกษาไวนานแลว 

และมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยทานรองประสานต ผมเรียนวาท่ีทานเสนอมาท้ังหมดนั้น ก็อยูใน
ขอท่ีเราศึกษาไวเพียงแตวายังดําเนินการไมครบ ไมวาจะเปนปญหาคลองหายหรือการรุกล้ํา 
ตอนสมัยท่ีทวมครั้งท่ีแลว องคมนตรีหรือใครท่ีลงมาเรื่องนี้ก็ยุติไป เพราะวาถาไปรื้อมันก็
ลําบากนะครับ ก็ตองหาทางแกปญหาใหม โดยเรื่องนี้ทานรองประสานตจะเปนคนรวบรวมแลว 
ก็ดําเนินการท้ังหมดตอไป จากนี้ไปก็จะประสานกับโยธา ชลประทาน ทองถ่ิน อีสทวอเตอร
พวกนี้ก็ตองเดินหนาตอไป เดิมเราคิดวาผานมาหลายปไมเกิดปญหา พอปนี้มาเกิดข้ึนเราก็รู
เลยวาท่ีทําไวมันไมพอ เราก็ตองทําเพ่ิมเติม โดยตองประสานกับหนวยงานท่ีมีความชํานาญ
มากกวา อบจ. อยางเชน สะพานก็โยธา คลองก็เปนโยธา ดันน้ําออกทะเลก็เปนชลประทาน 
น้ําทวมถนนสาย 36 ก็เปนอีสทวอเตอรดูดเอาไปใช ผมก็คิดวาเรื่องนี้มันไมไดแกไขปญหางาย 
แตเราจะแกไขปญหาตอใหไดนะครับ แตก็มีอีกหลายจุดไมใชแคคลองทับมาอยางเดียว        
มีท้ังกระเฉด หวยยาง วังหวา ทุงควายกิน ท้ังหมดอยูในแผนอยูแลว เหลือแตวาดําเนินการให
แลวเสร็จเทานั้นเอง ผมก็เรียนวาท้ังหลายท้ังปวงนี้ เราก็จะเดินหนาแกไขปญหาตอไป 
ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไมครับ 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล    กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
เขตเลือกตั้ง 3 อําเภอแกลง เม่ือสักครูนี้ท่ีคณะกรรมการไดรายงานปญหาน้ําทวมตองเรียน 
ใหทราบวาในพ้ืนท่ีของดิฉันเองเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูใตเข่ือนอางเก็บน้ําประแส ในเรื่องของการศึกษา
ไมมีประเด็นการศึกษาการไหลของน้ําบริเวณท่ีน้ําทวมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
ความเสียหายของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ถาเห็นตามภาพขาวท่ีสื่อออกไป บริเวณท่ีนักขาว
ยืนอยูแยกโพธิ์ทองเชื่อมกับถนนสุขุมวิทนั้นก็เปนเทศบาลตําบลเมืองแกลงเชื่อมโยงกับบานนา 
แตวันนี้ไมไดนําภาพมาใหทุกทานชม ทิศทางการไหลของน้ําถาวิเคราะหแลวจะเห็นวาถาเรา
ศึกษาแผนของชลประทาน ทางชลประทานไดเขียนไววาพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอน้ําทวมคือบริเวณ  
โพธิ์ทองและดอนมะกอก ถาเราไดเปดแผนดูเพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีท่ีอยูใตเข่ือนเรารับแมน้ํา    
ประแสมาสองทาง เสนทางท่ีหนึ่งคือรักษาระบบนิเวศและอีกสวนหนึ่งใชผลิตน้ําประปา      
ซ่ึงเปนแหลงอุปโภคบริโภคเปนพ้ืนท่ีไรเ ข่ือน แตถามองในทิศทางจากอําเภอวังจันทร        
ของทานมนัส น้ํ า ท่ีทวมมาเวลาน้ํ าไหลหลาก จะไหลลงไปตั้ งแตตําบลวังจันทรไป          
ตําบลพลงตาเอ่ียม ตําบลกระแสบน ตําบลทางเกวียน และตําบลบานนา ซ่ึงเทศบาล      
ตําบลเมืองแกลงคืออยูในพ้ืนท่ีตําบลทางเกวียน สภาพภูมิศาสตรของเทศบาลตําบลเมือง    
แกลงเรามีแมน้ําประแสรลอมรอบและผากลางบริเวณสะพานรานเจียง ดังนั้นเวลาน้ําหลากมา
มันจะเขาพ้ืนท่ีท้ังหมด ความเสียหายท้ังหมดท่ีประเมิน 11 ชุมชน จากท้ังหมด 16 ชุมชน  
1 ,200 ครัวเรือน ซึ่งเดิมจะมีแค 2 ชุมชนที่ทวมแตปรากฏวารอบนี้ทวมในเมือง 
 

 
และหมูบาน... 
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 และหมูบานจัดสรรทวมท้ังหมด แตเรื่องในการประเมินความเสียหายตอนนี้อยูในระหวาง

เทศบาลใหบานเรือนมาแจงคํารองและอยากฝากทางคณะผูบริหารวาเราจะมีทางก้ันน้ํายังไง
ซ่ึงมันอาจจะเปนน้ําใตเข่ือนมารักษาระบบนิเวศหรือวาน้ําท่ีลนจากแหลงตางๆ เพราะมีคลอง
อีกหลากหลายแหง และถนนบายพาสท่ีเชื่อมไปยังบริเวณเสนถนนสุขุมวิทและเชื่อมไปทาง  
ฝงดอนมะกอกก็อาจจะเปนสวนหนึ่งท่ีอาจจะทําใหการระบายของน้ําลงไปสูแมน้ําประแส
ลาชา สายน้ําท้ังหมดเวลาจะไหลลงท่ีบริเวณแหลมสน-ปากน้ําประแสร อําเภอแกลง ฉะนั้น
ฝากคณะทานผูบริหารในสวนของเสนทางน้ําตรงนี้เราจะมีการศึกษายังไง เพราะวาคลองโพล   
เวลาน้ําไหลลงเขาชะเมาปลายคลองโพลท่ีจะลงแมน้ําประแสคืออยูบริเวณทากระชาย ตําบล
ทุงควายกิน จะรับน้ําทุกเสนทาง เทศบาลตําเมืองแกลงก็เสียหายเยอะ ฝากศึกษาออกแบบ
เสนทางน้ําดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8     เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1)    ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา  สุนทรเวชพงษ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ   กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ       
ทุกทาน กระผมนายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้ง 3 อําเภอแกลง จากเรื่องน้ําทวมทางทานสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนไดอภิปรายไปแลว
ก็โดนกันไปหลายเขตพ้ืนท่ี ทางพ้ืนท่ีของผมก็โดนไป 4 พ้ืนท่ี แตก็ตองหาทางศึกษาและ
หาทางรับมือตอไปอยางท่ีทานนายกแจงไว และขอขอบคุณทานคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี 
ท่ีเสียสละเวลาท้ังท่ีเปนวันหยุด ไดจัดสรรปนสวนของท่ีไดรับบริจาคจะนําไปชวยเหลือพ่ีนอง
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีดูแลของผม ทางพ่ีนองประชาชนชาวอําเภอแกลงทุกคน ฝากขอขอบคุณ
คณะผูบริหารทุกทาน ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือสรางสรรคความ
ประธานฯ เจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจการขององคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา 
  และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพ่ึงปรารถนาทุกประการ 
  ผมขอปดการประชุมครับ 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา   11.50 น.     
 
 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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